



ที่ ศธ 04236 / ว 464

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
410/1 ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉษ 24000

28 มกราคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 จำนวน 1 เล่ม (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาอ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดจากคู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) **โดยส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ในภาคผนวก พร้อมเอกสารผลงานการดำเนินงานสภานักเรียน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร) ฉบับตัวจริง จำนวน 1 เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน 3 เล่ม ไม่เกิน 105 หน้า (นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) หากจำนวนหน้าเกินที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก** เพื่อให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกส่งระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป ฉิมไทย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร 0 - 3851 - 7280 ต่อ 4 โทรสาร 0 - 3851 - 7279

<http://www.spm6.go.th>

- หมายเหตุ
1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา หากพบว่าผิดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 2. เอกสารที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
 3. การประเมินตามสภาพจริงในระดับภูมิภาคและระดับประเทศจะแจ้งกำหนดการล่วงหน้า
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด